

**KỶ HỢP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XV...**

(Tiếp theo trang 1)

ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường vốn, an ninh tiền tệ, tội phạm về ma túy, xâm phạm trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp...

Cùng với đó, kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, các thể lực phân động trong và ngoài nước tăng cường các hoạt động chống phá... Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ cùng với nỗ lực triển khai kịp thời của các bộ, các ngành công an, tòa án, kiểm sát..., công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đã đạt kết quả nhất định.

Các cơ quan thực hiện tốt việc phối hợp giải quyết các vụ việc

từ khâu điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm đúng quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của ngành, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Việt Nam được các nước trên thế giới đánh giá là điểm đến an toàn của du khách và các nhà đầu tư. Đây là cơ sở quan trọng giúp đất nước nhanh chóng phục hồi nền kinh tế và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tạo niềm tin của nhân dân.

Các đại biểu khẳng định, kết quả phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án của các cơ quan tố tụng có bản thực hiện tốt việc phối hợp giải quyết các vụ việc

khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan tư pháp trung ương rất quyết liệt và có nhiều giải pháp phù hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Nó cũng cho thấy quyết tâm của các cơ quan tiến hành tố tụng và tòa án các cấp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của Quốc hội một cách hiệu quả. Đặc biệt, việc tổ chức phiên tòa trực tuyến bảo đảm các quy định của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng được thực hiện như phiên tòa trực tiếp... Các đại biểu cũng điểm lại một số khó khăn của ngành tòa án như việc ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chuyển đổi số, vận hành hiệu quả phần mềm trợ lý ảo, giám sát, điều hành của tòa án còn gặp nhiều khó khăn do thiết bị công nghệ

địch năng lượng tại châu Á nói chung, tại Việt Nam nói riêng và điều này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tỉnh Thái Bình. Thái Bình luôn trân trọng các nhà đầu tư Nhật Bản đến đầu tư tại Thái Bình và mời gọi các nhà đầu tư, các đối tác Nhật Bản tiếp tục đến nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh tại tỉnh.

thông tin chưa được trang bị đầy đủ và thiếu đồng bộ. Số vụ việc ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp trong khi nguồn lực hiện tại là con người cũng như cơ sở vật chất của tòa án các cấp và các cơ quan tư pháp còn thiếu.

Các đại biểu kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp như: Đề nghị Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, những nhiều, tiêu cực, tham nhũng vặt trong thực thi

công vụ. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là các tầng lớp nhân dân, truyền thông, báo chí trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, ý thức thượng tôn pháp luật, nhất là giáo dục nhận thức về pháp luật cho giới trẻ trong nhà trường và ngoài xã hội. rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, trên cơ sở đó thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.

ty Tokyo Gas trân trọng cảm ơn tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để tổ hợp nhà đầu tư triển khai trước một số công việc quan trọng như nghiên cứu vị trí kho nổi FSRU, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Điều này đã giúp đẩy nhanh tiến độ dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Thái Bình. Lãnh đạo Công ty Tokyo Gas cũng khẳng định, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình là một dự án quan trọng, không những đối với tỉnh Thái Bình mà còn đối với Việt Nam, giúp đáp ứng nhu cầu điện tăng nhanh ở miền Bắc và giúp Việt Nam sớm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không. Thái Bình có vị trí địa lý tốt với nhiều điều kiện thuận lợi cho dự án nhà máy nhiệt điện LNG. Để đạt mục tiêu khởi công dự án vào năm 2025 và hoàn thành vận hành thương mại vào năm 2028 - 2029, tổ hợp nhà đầu tư rất mong muốn tỉnh Thái Bình tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ, cho phép tổ hợp nhà đầu tư triển khai trước một số công việc quan trọng như tài trợ quy hoạch 1/2000, thực hiện các khảo sát chuyên sâu tại vị trí dự án cũng như tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh quá trình lựa chọn nhà đầu tư của dự án sau khi quy hoạch điện VIII được phê duyệt.

Cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh thí thăm kho LNG của Công ty Tokyo Gas.

**MANH CƯỜNG**  
(tổng hợp)

**ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TIẾN THÀNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Trong khuôn khổ chuyến xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản của đoàn công tác tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với lãnh đạo Công ty Tokyo Gas. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp của tỉnh. Ông Toshihide Kasutani, Tổng giám đốc điều hành khối kinh doanh và đầu tư ở nước ngoài Công ty Tokyo Gas tiếp và làm việc với đoàn.

cứu, đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Thái Bình (địa điểm dự kiến đầu tư thuộc huyện Thái Thụy) với quy mô công suất giai đoạn 1 là 1.500 MW. Thay mặt tổ hợp nhà đầu tư, ông Toshihide Kasutani phát biểu chào mừng đoàn công tác của tỉnh Thái Bình đã đến xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, thăm và làm việc tại Công ty Tokyo Gas.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ vui mừng khi đoàn công tác của tỉnh Thái Bình đến xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, làm việc với lãnh đạo và thăm nhà máy của Công ty Tokyo Gas. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, các hoạt động đầu tư bị hạn chế song Công ty Tokyo Gas và Công ty Điện lực Bắc Kyushu đang cùng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam tiến hành khảo sát, nghiên cứu đầu tư vào tỉnh Thái Bình. Việc dự án nhà máy nhiệt điện LNG tại Thái Bình được lựa chọn là 1 trong 12 dự án tiêu biểu của châu Á tham gia ký kết tại hội nghị cấp bộ trưởng đối tác tăng trưởng xanh châu Á lần thứ hai tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ với 2 đối tác hàng đầu của Nhật Bản là Tokyo Gas và Công ty Điện lực Bắc Kyushu về hợp tác nghiên

dịch năng lượng tại châu Á nói chung, tại Việt Nam nói riêng và điều này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Thái Bình là một trong những địa phương có nền kinh tế đang phát triển năng động của Việt Nam nên lãnh đạo tỉnh nhận thức sâu sắc rằng hiện nay doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lớn đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như Tokyo Gas và Điện lực Bắc Kyushu là động lực phát triển kinh tế địa phương. Các nhà đầu tư, các doanh nhân đến hợp tác, đầu tư tại Thái Bình là những người bạn, ân nhân của tỉnh, tạo nên thành công chung và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh Thái Bình sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc thực hiện khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư; đồng hành với nhà đầu tư trong việc giải quyết thủ tục hành chính, kể cả những thủ tục thuộc thẩm quyền của trung ương. Tỉnh chúng tôi thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các cam kết về các nội dung: Tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, minh bạch; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực... Đặc biệt, đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, tỉnh sẽ chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển hỗ trợ tối đa các thủ tục đầu tư, hỗ trợ 100% chi phí thực hiện thủ tục đầu tư. Cùng với đó, tỉnh sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư

giải quyết kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án. Thái Bình luôn trân trọng các nhà đầu tư Nhật Bản đến đầu tư tại Thái Bình và mời gọi các nhà đầu tư, các đối tác Nhật Bản tiếp tục đến nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh tại tỉnh.

Thông qua buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Tokyo Gas, đoàn công tác của tỉnh sẵn sàng lắng nghe ý kiến của đại diện doanh nghiệp, trao đổi và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về dự án nhà máy nhiệt điện LNG cũng như môi trường, chính sách thu hút đầu tư tại Thái Bình. Qua đó, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ càng hiểu hơn về cam kết và sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh Thái Bình đối với các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản nói chung, Công ty Tokyo Gas nói riêng.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn trong thời gian sớm nhất tỉnh Thái Bình sẽ được đón đại diện Công ty Tokyo Gas thực hiện các việc, từ đó góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và Công ty Tokyo Gas ngày càng phát triển và tốt đẹp hơn nữa.

Tại buổi làm việc, đại diện hai bên đã trao đổi về kế hoạch phát triển dự án nhà máy nhiệt điện LNG tại Thái Bình. Ông Toshihide Kasutani, Tổng giám đốc điều hành khối kinh doanh và đầu tư ở nước ngoài Công

**CÁC ĐỊA PHƯƠNG...**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Tây Bình Cách, xã Đông Xá (Đông Hưng).

danh hiệu "Gia đình văn hóa", 7 - 10% số hộ đạt "Gia đình văn hóa tiêu biểu". Hộ nghèo toàn tỉnh hiện còn 1,42%. 5 năm liên Tây Bình Cách được UBND huyện Đông Hưng công nhận là thôn văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực

UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân thôn Tây Bình Cách đã đạt được trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đông Xá thông qua ngày hội đại đoàn kết toàn

dân tộc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó chăm lo đời sống nhân dân tốt hơn, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Nhân dân thôn Tây Bình Cách nói riêng, xã Đông Xá nói chung tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương. Huyện Đông Hưng và xã Đông Xá huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, các công trình văn hóa, y tế, giáo dục để đưa địa phương sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Đông Hưng đã trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng những gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa tiêu biểu" năm 2022.

\* Sáng ngày 8/11, thôn An Dân, xã Thụy Dân (Thái Thụy) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân đoàn kết năm 2022, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) và khánh thành nhà văn hóa thôn. Các đồng chí: Vũ Thanh Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy

ban MTTQ tỉnh; Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Thái Thụy tới dự.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nhân dân thôn An Dân luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Toàn thôn có 388 hộ với 1.142 nhân khẩu, 37 hộ phát triển chăn nuôi, 3 công ty tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,07%. Nhân dân và con em xa quê đã ủng hộ hơn 1 tỷ đồng, hiến đất, tháo dỡ công trình dân sinh, mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng các công trình nông thôn mới. Ban công tác mặt trận thôn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng quy khuyến học. Qua bình xét hàng năm, thôn An Dân có trên 95% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Giám đốc Công an

tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của nhân dân thôn An Dân trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền xã, thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Ban công tác mặt trận thôn, các đoàn thể chính trị - xã hội vận động nhân dân, con em xa quê tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" bằng những việc làm thiết thực, giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; xây dựng nếp sống văn hóa; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã trao quà cho các hộ nghèo, cất bằng khánh thành nhà văn hóa thôn trị giá hơn 800 triệu đồng (toàn bộ kinh phí xây dựng được huy động từ nguồn xã hội hóa).

**QUỲNH PHỤ**

**Hai thầy giáo trao trả hơn 10 triệu đồng và 5.000 yên Nhật cho người đánh rơi**

Khoảng 17 giờ ngày 6/11, trên đường ĐT.455 đoạn qua cầu Và, thôn Xuân Lai, xã An Ấp (Quỳnh Phụ), anh Nguyễn Duy Tùng và anh Nguyễn Tất Minh, cùng sinh năm 1986, đều trú tại thôn Tiên Bá, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) nhặt được chiếc ví da màu đen. Kiểm tra trong ví có hơn 10 triệu đồng tiền mặt và 5.000 yên Nhật, thẻ ngân hàng

và giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Ngọc Long, sinh năm 1991, trú tại thôn Đồng Kỳ, xã Đồng Hải (Quỳnh Phụ).

Ngay sau khi nhặt được tài sản đánh rơi, anh Nguyễn Duy Tùng và anh Nguyễn Tất Minh đã mang đến Công an xã An Ấp để trình báo tìm người đánh mất. Sáng ngày 7/11, tại Công an xã An Ấp, anh Tùng và anh

Minh đã trao trả tài sản cho anh Nguyễn Ngọc Long.

Qua tìm hiểu được biết cả hai anh Tùng và Minh đều đang công tác trong ngành giáo dục, anh Tùng là giáo viên Trường Tiểu học và THCS An Hiệp còn anh Minh là giáo viên Trường THPT Quỳnh Thọ.

**NGUYỄN CƯỜNG - NGỌC ANH**  
(Công an huyện Quỳnh Phụ)



Anh Nguyễn Duy Tùng và anh Nguyễn Tất Minh trao trả tài sản cho anh Nguyễn Ngọc Long.

**ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 8/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND thành phố Thái Bình và một số sở, ngành báo cáo việc giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị (giai đoạn 1). Dự họp có các đồng chí: Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Đề án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố có diện tích thực hiện giai đoạn 1 trên 24ha bao gồm diện tích đất khu dân cư hiện có, đất trụ sở cơ quan, đất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đất kinh doanh ngoài đê, đất bãi sông và một số diện tích đất khác. Hiện việc triển khai GPMB gặp một số khó khăn liên quan đến việc di dời và bố trí trụ sở các cơ quan, một số doanh nghiệp chưa đồng thuận trong di dời vào các khu công nghiệp hoặc một số đơn vị thuộc giai đoạn 2 của dự án có văn bản đề nghị di dời nhưng chưa có quỹ đất để di chuyển. Việc GPMB các hộ dân cũng gặp một số khó khăn liên quan đến thủ tục về đất đai, bồi thường, hỗ trợ.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của thành phố và các sở, ngành trong thực hiện các công việc GPMB thời gian qua. Đồng chí đề nghị thành phố phối hợp với Sở Xây dựng sớm tham mưu cho tỉnh thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch phân khu theo đúng trình tự, quy định. Rà soát cụ thể các nội dung, vấn đề cần phải điều chỉnh quy hoạch phân khu. Giao UBND thành phố chậm nhất đến ngày 10/12 chủ trì lập phê duyệt và phải thực hiện xong quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị trung tâm phường Lê Hồng Phong. Sau đó lập phương án đầu tư xây dựng hạ tầng. Đối với việc di chuyển, GPMB các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong vùng dự án, kiên quyết thu hồi đất đối với các doanh nghiệp hết thời hạn thuê đất và xác định giá trị tài sản trên đất. Đối với các doanh nghiệp còn thời hạn thuê đất, giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục phê duyệt chi trả tương đương đất và hoàn thiện việc giao đất cho các doanh nghiệp ngay trong tháng 11. Đối với việc GPMB các hộ gia đình, cá nhân, thành phố và các sở, ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện dự án. Công an tỉnh nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự cơ sở. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính xác định giá đất bồi thường, hỗ trợ GPMB. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao một số sở, ngành phối hợp trong việc di chuyển trụ sở các cơ quan cũng như tiến hành cải tạo, sửa chữa các trụ sở mới bảo đảm hoạt động của các cơ quan trong diện phải di chuyển.

**MINH NGUYỄN**

**THÁO GỠ KHÓ KHĂN...**

(Tiếp theo trang 1)

triển khai các thủ tục thực hiện dự án. Tuy nhiên, hiện nay dự án gặp một số vướng mắc, khó khăn liên quan đến các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị trường nhóm công tác liên ngành của tỉnh, huyện Hưng Hà và nhà đầu tư cần nghiên cứu, làm rõ nội dung thay đổi tổng mức đầu tư. Đồng thời, thống kê những nội dung, công việc cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Ngay sau cuộc họp, các sở, ngành của tỉnh, huyện Hưng Hà và nhà đầu tư phối hợp triển khai các nội dung công việc và báo cáo về UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo trong tổ chức thực hiện dự án.

**Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

**Thái Bình được phân bổ 37.000 liều vắc-xin phòng Covid-19**

Theo quyết định của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương về việc phân bổ vắc-xin phòng Covid-19 đợt 178, 179, 180 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Thái Bình được phân bổ 37.000 liều vắc-xin.

Tính đến ngày 6/11, tỷ lệ trẻ từ 5 - 11 tuổi trên địa bàn tỉnh đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19 đạt 85,64%; tiêm đủ 2 mũi vắc-xin đạt 54,11%. So với mức tiêu hiện nay, tiến độ tiêm mũi 2 chưa đạt yêu cầu để ra. Do đó, ngành y tế đề nghị các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho nhóm trẻ này.

Việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 sẽ giúp trẻ có thêm kháng thể phòng bệnh trước bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó dự đoán tại nhiều quốc gia trên thế giới.

**Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 8/11**

**Thế giới: Hơn 638,1 triệu người đã mắc Covid-19**  
Tính đến chiều ngày 8/11, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 638,1 triệu ca, trong đó hơn 6,6 triệu người đã tử vong.

**Việt Nam: Số bệnh nhân Covid-19 nặng đang phải thở oxy là 77 bệnh nhân**  
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 8/11, cả nước ghi nhận 442 ca mắc Covid-19 mới, tăng 77 ca so với ngày 7/11.  
Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 262,3 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.  
Trong ngày, gần 230 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân Covid-19 nặng đang phải thở oxy là 77 bệnh nhân.

**Thái Bình: Tỷ lệ trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt hơn 64,2%**  
Ngày 7/11, không có bệnh nhân Covid-19 mới nhập viện điều trị. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 5 bệnh nhân.  
Tính đến hết ngày 7/11, Thái Bình đã tiêm được gần 4.279.590 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,36%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt hơn 64,2%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 85,64%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 54,11%.

**HOÀNG LANH**

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--